



ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่งอาจารย์, ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๗ วาระที่ ๖.๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๗ วาระที่ ๖.๒๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่การคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม ๓ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากผู้สมัครไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์จากการเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีรายละเอียดแนบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.)

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	หน่วยงาน / ตำแหน่งที่สมัคร / ชื่อ - นามสกุล	ผลภาษาอังกฤษ	หมายเหตุ
๑	<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b> ๑) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อัตราเลขที่ ๓๗ (จำนวน ๑ อัตรา) นางสาวศุภวรรณ ชันโททอง	มีผลภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	